

**Tài liệu phục vụ sinh hoạt chi bộ hàng tháng**

**NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH**

***Sinh hoạt chi bộ:***

- Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
- Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với người có công với cách mạng
- Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm bảo đảm trật tự, an toàn xã hội 6 tháng đầu năm 2017
- Kết quả hoạt động của HĐND tỉnh khóa VI năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017
- Những ảnh hưởng tích cực đến Việt Nam trong vai trò nước chủ nhà năm APEC 2017
- Chống diễn biến hòa bình

***Thông tin tư liệu:***

- Tin vắn Khánh Hòa trong tháng
- Một số kết quả thực hiện Luật Thanh niên trên địa bàn tỉnh
- Tình hình phát triển kinh tế - xã hội của nước ta 6 tháng đầu năm 2017
- Một số nét đáng chú về tình hình chuẩn bị Đại hội 19 Đảng Cộng sản Trung Quốc
- Một số tình hình thế giới đáng chú ý thời gian gần đây

***Chính sách văn bản mới:***

- Một số chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8/2017

### **HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH**

#### **Bác Hồ với Cách mạng Tháng Tám**

Với tư duy chiến lược sắc sảo, nhạy bén, Bác Hồ đã giải quyết thành công vấn đề giải phóng dân tộc. Trước những biến đổi nhanh chóng của tình hình thế giới nhất là nguy cơ chiến tranh thế giới thứ hai đến gần, Bác Hồ đã đề nghị Quốc tế cộng sản để Người về nước lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Tháng 02/1941 sau 30 năm bôn ba, Bác Hồ về Cao Bằng, trực tiếp chỉ đạo phong trào cách mạng Việt Nam. Bác Hồ trực tiếp triệu tập và chủ trì hội nghị Trung ương 8 (khóa I) của Đảng. Tại hội nghị Bác Hồ phân tích, nhận định sáng suốt tình hình quốc tế và trong nước, đề ra nhiều chủ trương quan trọng, nổi lên bao trùm xuyên suốt là gương cao ngọan cờ giải phóng dân tộc, đặt nhiệm vụ chống đế quốc, tay sai, giải phóng dân tộc lên hàng đầu, tạm gác khẩu hiệu ruộng đất. Đó chính là sự phát triển hoàn chỉnh chủ trương chuyển hướng chỉ đạo chiến lược cách mạng do các hội nghị Trung ương lần thứ 6 (tháng 11/1939) và lần thứ 7 (tháng 11/1940) của Đảng đề ra. Chủ trương đó đã thể hiện tư duy chiến lược, nhãn quan chính trị nhạy bén của Bác Hồ, đồng thời phản ánh đúng tâm tư nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân là thoát khỏi ách áp bức “một cổ hai tròng” của đế quốc và phong kiến tay sai. Nghị quyết đó đã nhanh chóng đi vào cuộc sống, được Nhân dân đồng tình ủng hộ, đã thổi bùng ngọn lửa đấu tranh của toàn dân tộc chống lại bè lũ cướp nước và bán tay sai bán nước.

Bác Hồ đã chủ động xây dựng lực lượng cách mạng hùng hậu đủ sức tiến hành Tổng khởi nghĩa giành chính quyền thắng lợi. Cùng với việc mở các lớp huấn luyện chính trị và quân sự cho nhiều cán bộ cách mạng, Bác Hồ đã quyết định thành lập Mặt trận Việt Minh, bao gồm tất cả các giai cấp, tầng lớp yêu nước trong xã hội. Đâu đâu cũng phát triển

## **Sinh hoạt chi bộ**

---

mạnh mẽ các đoàn thể quần chúng trong Mặt trận Việt Minh. Vai trò và sức mạnh to lớn của Mặt trận Việt Minh được phản ánh trong thực tiễn, có sức lôi cuốn hiệu triệu mạnh mẽ quần chúng đứng lên đấu tranh giành độc lập tự do.

Cuối năm 1941 Bác Hồ cho xây dựng thí điểm đội vũ trang ở Cao Bằng đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng. Đội làm nhiệm vụ bảo vệ căn cứ cách mạng, huấn luyện chính trị, quân sự cho các đội tự vệ, du kích ở địa phương, làm liên lạc nối căn cứ của Đảng với miền xuôi. Để đáp ứng yêu cầu của cách mạng ngày 22/12/1944, thực hiện chỉ đạo của Bác Hồ, đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân được thành lập với nhiệm vụ là hoạt động vũ trang tuyên truyền, kết hợp chính trị với quân sự, nhưng chính trị hơn quân sự. Ngay sau khi thành lập, đội đã gây được tiếng vang lớn, nhờ chiến công xuất sắc, tiêu diệt gọn hai đồn giặc ở Phay Khắt và Nà Ngần. Để đẩy nhanh việc chuẩn bị khởi nghĩa, giữa tháng 4/1945 Bác Hồ cùng Trung ương Đảng triệu tập hội nghị quân sự Bắc kỳ quyết định đặt nhiệm vụ quân sự lên hàng đầu, thống nhất sáp nhập Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân và cứu quốc quân thành Việt Nam giải phóng quân. Lực lượng cách mạng chính trị và lực lượng vũ trang không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, đã tạo điều kiện vô cùng quan trọng cho Tổng khởi nghĩa giành chính quyền thắng lợi nhanh chóng.

Chiến tranh thế giới chuyển biến nhanh chóng Bác Hồ phát hiện ra mâu thuẫn giữa Mỹ - Anh - Pháp về thuộc địa nói chung, về Đông Dương nói riêng. Bác Hồ gặp đại diện Mỹ ở Côn Minh bàn phương thức hợp tác Việt Minh - Mỹ. Thực hiện kế hoạch hợp tác đó, Mỹ đã giúp Việt Minh một số súng đạn, thuốc men, nhân viên điện đài và một số quân tình nguyện Mỹ huấn luyện cho lực lượng vũ trang Việt Minh, cách sử dụng các loại vũ khí, điện đài và kỹ thuật, chiến thuật trận địa. Ngược lại, Việt Minh đã cung cấp cho Mỹ những thông tin quan trọng về hoạt động của Nhật, đã cứu và giúp đỡ nhiều phi công Mỹ rơi trên đất ta.

## Sinh hoạt chi bộ

---

Bác Hồ quan hệ với Quốc dân đảng Trung Hoa và Mỹ là những quyết định sáng suốt, nhằm vừa tranh thủ họ, vừa hạn chế họ, thêm bạn, bớt thù cho cách mạng Việt Nam; đồng thời cho họ thấy rõ cuộc đấu tranh của dân tộc ta là cuộc đấu tranh của lực lượng dân chủ trong mặt trận đồng minh chống phát-xít mà họ cần quan hệ. Đây là minh chứng điển hình cho quan điểm của Bác Hồ về đoàn kết mọi lực lượng có thể đoàn kết, tranh thủ mọi lực lượng có thể tranh thủ, thực hiện cho được mục tiêu độc lập, tự do.

Với tầm cao trí tuệ, tuyệt vời và kinh nghiệm hoạt động thực tiễn phong phú Bác Hồ và Đảng ta đã nắm chắc thời cơ cách mạng, kịp thời đề ra chủ trương, kế hoạch Tổng khởi nghĩa, động viên sự đoàn kết nhất trí của toàn dân tộc, để giành độc lập, tự do cho Tổ quốc. Tháng 8/1945 phát-xít Đức đầu hàng đồng minh, ở Đông Dương quân Nhật hoảng loạn, phong trào cách mạng cả nước sôi sục, những điều kiện cho Tổng khởi nghĩa đã chín muồi Bác Hồ đã khẳng định, lúc này thời cơ thuận lợi đã tới, dù hy sinh tới đâu cũng phải giành cho được độc lập. Và “Cần phải tranh thủ từng giây, từng phút tình hình sẽ biến chuyển nhanh chóng, không thể để lỡ cơ hội”. Nắm chắc thời cơ đó Bác Hồ và Trung ương Đảng đã chuẩn bị gấp và triệu tập hội nghị toàn quốc của Đảng và đại hội đại biểu quốc dân ở Tân Trào. Tại đây đã chủ trương phát động toàn dân Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trước khi quân đồng minh vào nước ta giải giáp quân đội Nhật. Ngay sau đó Bác Hồ đã gửi thư kêu gọi Tổng khởi nghĩa tới đồng bào cả nước, trong đó khẳng định “Giờ quyết định cho vận mệnh dân tộc ta đã đến. Toàn quốc đồng bào hãy đứng dậy dùng sức ta mà giải phóng cho ta... Tiến lên! Tiến lên! Dưới lá cờ Việt Minh, đồng bào hãy dũng cảm tiến lên!...”.

Đáp ứng lời kêu gọi của Bác Hồ và Đảng ta, Nhân dân ta triệu người như một tiến hành cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám thành công. Ngay sau khi thắng lợi vĩ đại của Cách mạng tháng Tám Bác Hồ đã soạn thảo

## **Sinh hoạt chi bộ**

---

Tuyên ngôn độc lập, quyết định ngày ra mắt quốc dân và tuyên bố sự ra đời của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa vào ngày 02/9/1945, trước khi quân đồng minh vào nước ta giải giáp quân Nhật.

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam mới là một trong những thắng lợi nổi bật, vĩ đại nhất của cách mạng Việt Nam trong thế kỷ XX. Thắng lợi đó gắn liền với sự lãnh đạo sáng suốt, đúng đắn và công lao to lớn của Bác Hồ. Công lao trời biển của Bác Hồ đối với cách mạng nước ta nói chung và thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám nói riêng, luôn trường tồn cùng lịch sử dân tộc, sống mãi trong lòng Nhân dân ta, đã, đang và sẽ là những chỉ dẫn quan trọng cho sự nghiệp đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nước ta hiện nay.

### **TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG**

Thời gian qua, nhất là từ khi thực hiện Chỉ thị số 07 của Ban Bí thư khóa X về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác thương binh, liệt sĩ, người có công và phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”; công tác người có công với cách mạng đã được các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền thực hiện và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Hệ thống pháp luật, chính sách về người có công với cách mạng từng bước được hoàn thiện; đối tượng chính sách người có công với cách mạng được mở rộng; phong trào “Toàn dân chăm sóc các gia đình thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng”, ủng hộ quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” ngày càng phát triển sâu rộng, được xã hội đồng tình, hưởng ứng; đời sống của gia đình người có công với cách mạng được cải thiện; nhiều thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ đã có ý chí vươn lên, có nhiều đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Nhằm thực hiện tốt hơn nữa công tác người có công với cách mạng; phấn đấu đến năm 2020, 100% gia đình người có công với cách mạng

## **Sinh hoạt chi bộ**

---

có mức sống bằng hoặc cao hơn mức trung bình của cộng đồng dân cư nơi cư trú, Ban Bí thư ban hành Chỉ thị số 14-CT/TW, ngày 19/7/2017 về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng, yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nhiệm vụ sau:

1- Lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt sâu sắc các quan điểm, chủ trương của Đảng, luật pháp, chính sách của Nhà nước về công tác người có công với cách mạng; tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ về sự hy sinh, đóng góp to lớn của các thế hệ người có công với cách mạng; xác định việc chăm lo, thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng là bổn phận, nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.

2- Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với công tác người có công với cách mạng. Nghiên cứu, ban hành Pháp lệnh thay thế Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng hiện hành; rà soát, hoàn thiện hệ thống luật pháp, chính sách người có công với cách mạng, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, phù hợp với thực tiễn. Nghiên cứu, thực hiện chế độ, chính sách đối với người Việt Nam có công với cách mạng, người tham gia kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, người có công giúp đỡ cách mạng Việt Nam đang định cư ở nước ngoài; chính sách đối với người bị ảnh hưởng bởi chất độc hóa học thế hệ thứ 3 của người tham gia kháng chiến bị ảnh hưởng bởi chất độc hóa học; người tham gia kháng chiến trong giai đoạn 1974 - 1975 nhưng chưa đủ thời gian được cấp Huy chương. Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường sự phối hợp hiệu quả giữa các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương trong thực hiện công tác người

## **Sinh hoạt chi bộ**

---

có công với cách mạng; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, ý thức, trách nhiệm của những người làm công tác này. Thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các vi phạm trong thực hiện luật pháp, chính sách đối với người có công với cách mạng.

3- Tổ chức tổng kết, rà soát việc công nhận người có công với cách mạng theo Kết luận số 63-KL/TW, ngày 27/5/2013 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI. Trên cơ sở các quy định của pháp luật, đẩy nhanh tiến độ xác nhận người có công với cách mạng, giải quyết hồ sơ tồn đọng, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng và không để sót. Nghiên cứu, xem xét xác nhận người có công với cách mạng đối với những trường hợp do trước đây chưa đủ điều kiện xác nhận, hoặc đã được cơ quan có thẩm quyền kết luận là không đủ điều kiện, nhưng nay có thêm được cơ sở, căn cứ xác nhận khác theo quy định. Phấn đấu đến năm 2020, giải quyết cơ bản hồ sơ đề nghị xác nhận người có công với cách mạng còn tồn đọng; từng bước rà soát, phân loại và có hướng giải quyết đối với các đối tượng người có công với cách mạng còn tồn đọng ở cấp cơ sở.

4- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 24-CT/TW, ngày 15/5/2013 của Bộ Chính trị khóa XI về tiếp tục đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đến năm 2020 và những năm tiếp theo; mở rộng và thúc đẩy hợp tác quốc tế, trao đổi, cung cấp thông tin về liệt sĩ và mộ liệt sĩ. Tập trung đầu tư trang thiết bị, phương tiện vật chất, kỹ thuật, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và công tác giám định ADN xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

5- Kết hợp việc bố trí tăng ngân sách nhà nước với đẩy mạnh huy động, đa dạng hóa các nguồn lực xã hội đối với công tác người có công với cách mạng; gắn trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc huy động, quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn lực thực hiện

## **Sinh hoạt chi bộ**

---

chính sách ưu đãi người có công với cách mạng; chú trọng công tác tu bổ, tôn tạo mộ liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ, các công trình ghi công liệt sĩ; hỗ trợ cải thiện nhà ở, xây dựng, cải tạo, nâng cấp các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng cho người có công với cách mạng.

6- Bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả, các tổ chức, cơ quan, đoàn thể, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia có trách nhiệm đối với công tác người có công với cách mạng và phong trào “Toàn dân chăm sóc các gia đình thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng”, ủng hộ quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”. Thường xuyên quan tâm, động viên, khích lệ, kịp thời biểu dương khen thưởng các thương binh, bệnh binh và gia đình người có công phát huy truyền thống tốt đẹp, tự nỗ lực vươn lên, khắc phục khó khăn tiếp tục đóng góp công sức, trí tuệ vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

7- Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và Nhân dân trong công tác chăm sóc người có công với cách mạng. Thực hiện tốt việc giám sát quá trình xây dựng và thực hiện chính sách người có công với cách mạng; thường xuyên quan tâm, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người có công với cách mạng, kiến nghị với cấp ủy và cơ quan nhà nước các cấp kịp thời giải quyết các vấn đề liên quan, bảo đảm quyền lợi của người có công với cách mạng.

## **CÔNG TÁC ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM BẢO ĐẢM TRẬT TỰ, AN TOÀN XÃ HỘI 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017**

Sáu tháng đầu năm 2017, Chính phủ, Bộ Công an và các ngành, các cấp đã tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm đạt được nhiều kết quả tích cực. Cơ quan Cảnh sát điều tra toàn quốc đã khởi tố mới 32.935 vụ án, 47.873 bị can; đề nghị truy tố 25.474 vụ,



## **Sinh hoạt chi bộ**

---

41.490 bị can; đình chỉ điều tra 870 vụ, 1.070 bị can; tạm đình chỉ 5.189 vụ, 1.019 bị can. Cụ thể: *Tội phạm hình sự*: Toàn quốc xảy ra 25.850 vụ phạm pháp hình sự, giảm 3,8% so với cùng kỳ năm 2016. Đã điều tra, khám phá 20.595 vụ phạm pháp hình sự, bắt xử lý 42.785 đối tượng, đạt tỷ lệ 79,67%. *Tội phạm kinh tế, tham nhũng, buôn lậu*: Đã phát hiện 9.314 vụ phạm tội về kinh tế (ít hơn 1,36% so với cùng kỳ năm 2016); 77 vụ phạm tội về tham nhũng, chức vụ (ít hơn 59,74% so với cùng kỳ năm 2016); 2.053 vụ buôn lậu (nhiều hơn 6,87% so với cùng kỳ năm 2016). *Tội phạm sử dụng công nghệ cao*: Lực lượng Cảnh sát đã đấu tranh 43 chuyên án; giải quyết 450 đơn, đầu mối, vụ việc liên quan đến tội phạm sử dụng công nghệ cao. *Tội phạm, vi phạm pháp luật về môi trường*: Đã phát hiện 9.846 vụ tội phạm và vi phạm luật về môi trường (tăng 9,8% so với cùng kỳ 2016); xử phạt vi phạm hành chính 6.574 vụ, hơn 66 tỷ đồng. *Tội phạm về ma túy*: Phát hiện, bắt giữ 11.324 vụ, 17.210 đối tượng phạm tội về ma túy; thu giữ 379,42 kg heroin, 759,13 kg và 436.115 viên ma túy tổng hợp, 251,3 kg cần sa (so với cùng kỳ năm 2016 nhiều hơn 13,81% số vụ, 13,48% số đối tượng).

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm đảm bảo an ninh trật tự 6 tháng đầu năm còn một số hạn chế, khó khăn, đó là: Diễn biến tội phạm hình sự vẫn phức tạp. Tội phạm giết người tăng (3,98%), tội phạm có tổ chức hoạt động tại nhiều địa phương; tình trạng người Việt Nam phạm tội ở nhiều nước (Nhật Bản, Hàn Quốc, Séc, Nga...). Tội phạm kinh tế, tham nhũng vẫn diễn biến nghiêm trọng trong các ngành, lĩnh vực kinh tế trọng điểm. Tội phạm sử dụng công nghệ cao lừa đảo chiếm đoạt tài sản diễn biến rất phức tạp... Các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy lớn vẫn hoạt động mạnh trên các tuyến, địa bàn trọng điểm.

Để công tác phòng, chống tội phạm đạt được hiệu quả cao, đề nghị các bộ, ngành, địa phương tập trung triển khai thực hiện một số

## **Sinh hoạt chi bộ**

---

nhiệm vụ sau: *Thứ nhất*, đẩy mạnh việc triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ về phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự xã hội. Đặc biệt là Kết luận số 05-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW, ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016 - 2025, định hướng đến năm 2030. *Thứ hai*, tăng cường các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm gắn với triển khai kế hoạch bảo vệ các sự kiện lớn của đất nước, nhất là các sự kiện Năm APEC 2017. Tiếp tục chỉ đạo đấu tranh phòng, chống tội phạm theo các chuyên đề, giải quyết những vấn đề phức tạp nổi lên. *Thứ ba*, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tội phạm kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại, hàng cấm, hàng giả, tội phạm sử dụng công nghệ cao; tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường trong các ngành, lĩnh vực trọng điểm; triển khai quyết liệt các giải pháp đấu tranh với tội phạm ma túy trên các tuyến, địa bàn trọng điểm. *Thứ tư*, tăng cường kiểm tra, tuyên truyền, vận động nhân dân tự giác thu hồi, giao nộp vũ khí, vật liệu nổ trên toàn quốc. Tăng cường các mặt công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội, quản lý cư trú, quản lý đối tượng tại địa bàn cơ sở góp phần phòng ngừa tội phạm.

### **KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÓA VI NĂM 2016 VÀ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017**

- *Tình hình tổ chức*: Nhiệm kỳ 2016 - 2021, tổng số đại biểu HĐND tỉnh khóa VI được bầu là 54, gồm 10 đại biểu chuyên trách; đến nay tổng số đại biểu là 53 (01 đại biểu HĐND tỉnh đã chuyển công tác), được chia thành 11 tổ đại biểu. Thường trực HĐND tỉnh có 08 đại biểu, gồm 03 đại biểu hoạt động chuyên trách. Tổng số đại biểu cơ cấu thành viên của 04 ban HĐND tỉnh là 34, trong đó thành viên chuyên trách

## **Sinh hoạt chi bộ**

---

Ban Kinh tế - Ngân sách 03, Ban Pháp chế 02, Ban Văn hóa - xã hội 02 và Ban Dân tộc 01.

- *Kết quả một số hoạt động:* Từ năm 2016 đến 6 tháng đầu năm 2017, HĐND tỉnh đã ban hành 98 nghị quyết, đảm bảo đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền, thể thức và nội dung theo quy định pháp luật. Việc thực hiện các nghị quyết HĐND tỉnh đã được UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương và các sở, ban, ngành triển khai nghiêm túc, có hiệu quả. Tại các kỳ họp HĐND tỉnh, thời lượng chất vấn đã được tăng, nội dung và chất lượng chất vấn từng bước được nâng cao, thu hút sự quan tâm, theo dõi của đông đảo cử tri và Nhân dân trong tỉnh. Việc giám sát tại kỳ họp và giám sát giữa hai kỳ họp HĐND được tổ chức thực hiện đầy đủ, đúng quy định. Trong đó, HĐND tỉnh đã tổ chức giám sát về công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa từ năm 2010 đến 6 tháng đầu năm 2016; việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường, xử lý chất thải của các nhà máy, các khu, cụm công nghiệp, các khu chăn nuôi, tình hình thu gom và xử lý rác thải trên địa bàn tỉnh; việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; giám sát giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định; giám sát văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND tỉnh. Qua đó, HĐND tỉnh đã đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức kiểm tra và có giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế, bất cập. Về cơ bản các kiến nghị sau giám sát, khảo sát đã được UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành và UBND các địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc. HĐND các cấp của tỉnh đã tổ chức 388 buổi tiếp xúc cử tri với 15.480 cử tri tham gia; có khoảng 213 ý kiến, kiến nghị của cử tri toàn tỉnh đã được UBND tỉnh trả lời tại các kỳ họp thứ 3 và 4, cơ bản giải quyết được trên 85% tổng số kiến nghị mà cử tri quan tâm.

HĐND tỉnh đã tiếp nhận, phân loại tổng hợp 242 đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân; chuyển xử lý 48 đơn đến UBND tỉnh,

## **Sinh hoạt chi bộ**

---

các cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh và UBND cấp huyện giải quyết theo thẩm quyền; đồng thời theo dõi, đôn đốc giải quyết một số vụ việc cụ thể, nên không có tình trạng đơn thư tồn đọng.

Đã tổ chức hội nghị tập huấn Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND, Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 cho các đại biểu HĐND tỉnh và hơn 100 cán bộ, công chức của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh, thường trực HĐND và lãnh đạo chuyên trách các ban HĐND các huyện, thị xã, thành phố. Trong năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017, Thường trực HĐND tỉnh đã chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 trên địa bàn tỉnh; bám sát nghị quyết của HĐND tỉnh, chương trình công tác năm 2016 và 2017 để tổ chức thực hiện, đảm bảo hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra; qua đó góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND và phát huy vai trò, nhiệm vụ của đại biểu HĐND, tạo sự đồng thuận của Nhân dân trong quá trình điều hành của cơ quan nhà nước.

### **NHỮNG ẢNH HƯỞNG TÍCH CỰC ĐẾN VIỆT NAM TRONG VAI TRÒ NƯỚC CHỦ NHÀ NĂM APEC 2017**

Năm 2017, Việt Nam lần thứ 2 (lần thứ nhất là năm 2006) vinh dự đảm nhận vai trò chủ nhà tổ chức các hoạt động của Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC). Sự kiện quan trọng này, không những thể hiện sự tín nhiệm cao của cộng đồng quốc tế đối với Việt Nam sau gần 20 năm gia nhập mà còn mang lại cho Việt Nam nhiều ảnh hưởng tích cực, đó là:

*Nâng cao vị thế của Việt Nam:* Trong vai trò chủ nhà, Việt Nam đã đề xuất chủ đề hoạt động cho năm APEC 2017 là “*Tạo động lực mới, cùng vun đắp tương lai chung*”, với mục đích thúc đẩy tăng trưởng thông qua hợp tác kinh tế sâu rộng hơn và tăng cường hội nhập trong khu vực

## **Sinh hoạt chi bộ**

---

châu Á - Thái Bình Dương. Cụ thể, Việt Nam đã xây dựng và được các nước ủng hộ, thống nhất 4 ưu tiên hợp tác của năm APEC 2017 bao gồm: Thúc đẩy tăng trưởng bền vững, sáng tạo và bao trùm; thúc đẩy liên kết kinh tế khu vực sâu rộng; nâng cao năng lực cạnh tranh và sáng tạo của các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa; tăng cường an ninh lương thực và nông nghiệp bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu.

*Nâng tầm quan hệ song phương:* APEC là diễn đàn khu vực hội tụ các nền kinh tế hàng đầu trên thế giới với 39% dân số thế giới, 59% GDP toàn cầu, 48% thương mại quốc tế và chiếm khoảng 53% tổng nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của thế giới. Xác định được tầm quan trọng của APEC, Việt Nam đã và đang tham gia tích cực: có 13/15 các hiệp định thương mại tự do của Việt Nam được ký kết với 18 nền kinh tế thành viên APEC. Bảy nền kinh tế thành viên APEC hiện nằm trong top 10 thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam bao gồm: Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Hồng Kông (Trung Quốc), Ma-lai-xi-a và Xinh-ga-po. Bên cạnh đó, ngoài việc đóng góp vào thành công chung của hợp tác đa phương APEC 2017, Việt Nam sẽ có cơ hội đưa mối quan hệ song phương với các nền kinh tế thành viên APEC lên một tầm cao mới với chiều sâu và hiệu quả hơn và nâng tầm ảnh hưởng của nhau tại các diễn đàn đa phương ở khu vực và quốc tế, trong đó có APEC, ASEAN, ASEM, WTO...

*Tạo cơ hội “vàng” cho doanh nghiệp Việt Nam:* Năm APEC 2017 sẽ có hơn 200 sự kiện lớn nhỏ, 8 Hội nghị Bộ trưởng, cấp Bộ trưởng, tương đương Bộ trưởng và đặc biệt là Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nghiệp APEC tại Đà Nẵng. Bên cạnh đó, sự hội tụ của các nền kinh tế năng động hàng đầu khu vực và thế giới như Mỹ, Nhật, Hàn Quốc, Úc..., cùng hơn 1000 doanh nghiệp quốc tế thuộc các thành viên APEC đến Việt Nam trong dịp diễn ra sự kiện APEC 2017 sẽ mang lại nhiều cơ hội để kết nối các doanh nghiệp Việt Nam với các doanh nghiệp hàng đầu thế giới và tìm kiếm cơ hội hợp tác làm ăn.

### CHỐNG DIỄN BIẾN HÒA BÌNH

#### Chữa “bệnh” lười học nghị quyết

Lười học nghị quyết của Đảng là một biểu hiện cụ thể của suy thoái về tư tưởng chính trị đã được chỉ rõ trong Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Lười học nghị quyết dẫn tới tình trạng cán bộ, đảng viên không cập nhật được thông tin mới, rơi vào “thấp kém lý luận” và từ đó dẫn tới “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” chỉ là một bước gần, thậm chí rất gần.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng nhiều lần cảnh báo sự nguy hiểm khôn lường của hiện tượng “nhạt Đảng, khô Đoàn, chán chính trị” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên mà lười học nghị quyết của Đảng là một nguyên nhân gây nên hiện tượng trên.

#### Nguyên nhân cán bộ, đảng viên lười học

Gần đây, trong dư luận xã hội, quần chúng nhân dân rất bức xúc trước thực trạng một bộ phận cán bộ, đảng viên cao tuổi “nói và làm không nhất quán giữa khi đương chức với lúc về nghỉ hưu”. Hiện tượng ấy có nhiều nguyên nhân, nhưng nguyên nhân khá phổ biến là đảng viên khi về nghỉ hưu tự cho mình quyền “nghỉ việc” học tập nghị quyết của Đảng, dẫn tới không cập nhật được thông tin lý luận mới, phán xét về các hiện tượng mới nảy sinh trong xã hội bằng tư duy, cách nhìn cũ. Một bộ phận đảng viên khác thì sợ hoặc thờ ơ, xem nhẹ việc học nghị quyết. Họ “hồn nhiên” làm việc riêng, lướt web, viết status và comment trên mạng xã hội... trong giờ học. Thậm chí, có những đảng viên dự khóa học 2-3 ngày nhưng không nhớ nổi tên nghị quyết. Đó là chưa kể một số rất ít đảng viên cậy mình học cao hiểu rộng, tinh thông ngoại ngữ, tiếp cận tinh hoa tri thức nhân loại nên xem thường nghị quyết của Đảng, họ thậm chí còn lợi dụng các diễn đàn để nhẹ thì kiến nghị, đề xuất; nặng thì phê phán, đả kích việc “lãnh đạo bằng nghị quyết” và đòi “tìm kiếm chủ thuyết phát triển mới”.

## **Sinh hoạt chi bộ**

---

Việc học nghị quyết tập trung do tổ chức đảng tổ chức có hiện tượng như vậy, việc tự giác tìm tòi, nghiên cứu để hiểu sâu thêm về nghị quyết còn có biểu hiện “u ám” hơn. Sách, báo, văn kiện, ấn phẩm chuyên đề do các tổ chức đảng phát hành đến từng đảng viên nhưng “nằm im” trên kệ sách, giá báo. Trước đây, mỗi đảng viên khi được kết nạp Đảng đều có sổ tu dưỡng, đó là nơi đảng viên ghi chép, chiêm nghiệm về con đường phát triển, hoàn thiện nhân cách của mình; đặc biệt là ghi lại những thu hoạch mới sau mỗi lần đi học nghị quyết. Đến nay, những cuốn sổ như vậy không còn nhiều, dù rất ít đảng viên dám tự nhận bản thân mình “lười học nghị quyết” trong các buổi bình xét, phân tích chất lượng cuối năm. Các bài kiểm tra, thu hoạch chính trị hằng năm của đảng viên thường được in ấn dày dặn, trang trí bắt mắt nhưng nhờ công nghệ “copy” và “paste” nên nhiều khi không đọng lại trong đảng viên đó một chút tri thức nào.

Nguyên nhân chủ quan nào dẫn đến các hiện tượng trên? Trước hết phải kể đến vấn đề động cơ học tập. Những người lười học, dù mức độ biểu hiện khác nhau, đều không có động cơ học tập đúng đắn. Họ không xem việc học nghị quyết là nhu cầu tự thân, học để nâng cao tri thức và hoàn thiện nhân cách mà chỉ học do sự “bắt buộc” của tổ chức đảng. Họ xem việc học nghị quyết như một nghĩa vụ. Chính vì động cơ không đúng nên việc học của những người này chỉ là hình thức, họ sẵn sàng trốn, vắng, bỏ học nếu điều kiện cho phép.

Sức ỳ trong mỗi người và các điều kiện khách quan tạo ra sức ỳ cũng là một dạng “sát thủ” đối với niềm say mê, hứng thú học tập của đảng viên. Tuổi tác cao, sức khỏe không tốt, công việc cơ quan-gia đình bề bộn, nhiệm vụ chuyên môn chi phối... khiến cho nhiều người lơ là việc học nghị quyết. Bên cạnh đó, với sự phát triển của công nghệ thông tin, khả năng thỏa mãn nhu cầu giải trí cá nhân thông qua smartphone, iPad là rất dễ dàng cộng với kỷ luật học tập của tổ chức còn qua loa, đại khái nên người học càng dễ lơ là việc học. Trong sinh hoạt tập thể, tâm lý

## **Sinh hoạt chi bộ**

---

tiêu cực xuất hiện nếu không được kiểm soát, giám sát rất dễ lây lan. Vì vậy, nếu những biểu hiện của người lười học không bị nhắc nhở, đấu tranh rất dễ lôi kéo cả những đảng viên tích cực, coi trọng việc học.

### **Những “toa thuốc” chữa bệnh lười học**

Từ sự phân tích nêu trên, chúng ta có thể nhận thấy giải pháp khắc phục “bệnh” lười học trong cán bộ, đảng viên trước hết thuộc về các cấp ủy, tổ chức đảng. Đó là phải siết chặt kỷ luật học tập, đổi mới công tác tổ chức và phương pháp quán triệt nghị quyết theo hướng phát huy vai trò trung tâm của người học; khuyến khích tính tương tác, trao đổi, thảo luận; tránh dạy chay, nói suông, đọc giảng một chiều; kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện lười học; kiểm tra phải coi trọng thực chất...

Đối với mỗi cán bộ, đảng viên, xây dựng động cơ học tập đúng đắn là con đường cơ bản, quan trọng nhất để chữa “bệnh” lười học nghị quyết. “Học để làm việc, làm người, làm cán bộ. Học để phụng sự đoàn thể, giai cấp và nhân dân, Tổ quốc và nhân loại” như lời huấn thị của Bác Hồ. Phải xác định rõ lười học nghị quyết là suy thoái tư tưởng chính trị, suy đến cùng là không chiến thắng được chủ nghĩa cá nhân. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần nhấn mạnh rằng, chủ nghĩa cá nhân vô cùng nguy hiểm, gian狡; nó kéo người ta xuống dốc không phanh. Mọi thứ xấu xa, hư hỏng đều sinh ra từ căn bệnh này. Lười học nghị quyết không đơn thuần là làm mất cơ hội nâng cao trình độ của bản thân mà nguy hiểm hơn, nó là con đường kéo đảng viên trượt xuống vũng lầy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Trên thực tế, một số đảng viên nói và làm trái với nghị quyết của Đảng, vô tình rơi vào những cái bẫy tinh vi, xảo quyệt của các thế lực thù địch, phản động do lười học nghị quyết mà không hề hay biết.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Minh Tuấn, Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng cho rằng, mỗi đảng viên phải coi trọng việc học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng trong những lần học tập tập trung. Nhiều người chủ quan cho rằng, có thể nghiên cứu, tìm hiểu nghị quyết thông qua các



## **Sinh hoạt chi bộ**

---

tài liệu trên internet và sách, báo, văn kiện, nhưng “chỉ khi nào anh học một cách bài bản mới thấy được cái mới của nghị quyết”. Việc tự học, tự nghiên cứu của đảng viên là rất quan trọng, rất cần thiết nhưng phải dựa trên nền tảng những chương trình học tập, nghiên cứu tập trung có chuyên gia, báo cáo viên của cấp ủy hướng dẫn.

Chiến thắng sức ỳ trong học tập cũng là biện pháp rất quan trọng mà mỗi cá nhân cần quan tâm. Lê-nin cho rằng, với đảng viên, không có nhiệm vụ nào vinh quang hơn nhiệm vụ học tập, cho nên nhiệm vụ xuyên suốt, cả đời của người cách mạng là “học, học nữa, học mãi”. Ước mơ là thứ mà ai cũng có. Người đảng viên lại càng giàu mơ ước. Mơ ước cho bản thân, cho gia đình, cho tổ chức, cho Tổ quốc và nhân dân. Thách thức lớn nhất đối với ước mơ của mỗi người chính là sức ỳ bản thân. Vì vậy phải vượt qua sức ỳ bằng những biện pháp khoa học. Hãy xác định ngay, vì sao mình lười học nghị quyết? Vì “khô, khó, khổ”? Vậy hãy lắng nghe báo cáo viên trình bày một cách tập trung nhất.

Thực tiễn trong hơn 30 năm Đổi mới vừa qua cho thấy, mỗi nghị quyết của Đảng đều là một bước tiến của tư duy và dù nhiều ít khác nhau, nghị quyết nào cũng góp phần làm giàu trí tuệ của Đảng bằng một lượng tri thức mới nhất định. Vì bận rộn công việc cơ quan, gia đình? Không sao, mỗi người đều có 24 giờ trong một ngày như nhau. Công việc nhiều nhưng nếu biết chia nhỏ ra, chúng ta sẽ tìm thấy sự hứng khởi để hoàn thành và có thời gian cho việc học tập... Vượt qua sức ỳ thực chất chính là con đường thoát lười. Cứ mỗi một sức ỳ nhỏ được giải quyết lại tạo thêm không gian, thời gian cho tính tích cực, niềm đam mê học tập trong mỗi người lớn thêm. Giáo sư Nguyễn Đức Bình từng nói: “Đối với hiện tượng “tự diễn biến”, giáo dục chính trị vừa là biện pháp phòng, vừa là biện pháp chống”. Học tập để nắm vững chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng chính là con đường chắc chắn nhất để mỗi cán bộ, đảng viên chiến thắng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong tình hình hiện nay.

### **TIN VĂN KHÁNH HÒA TRONG THÁNG**

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy gặp mặt định kỳ 6 tháng đầu năm 2017 với các đồng chí nguyên Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Thường trực Tỉnh ủy họp bàn công tác tổ chức, cán bộ và một số nội dung quan trọng khác; chủ trì giao ban quý II/2017 khối các cơ quan tham mưu của Tỉnh ủy; nghe các cơ quan, đơn vị liên quan báo cáo tình hình xử lý ô nhiễm và đảm bảo an ninh, trật tự tại Bãi rác Hòn Rọ (thôn Ninh Ích, xã Ninh An, thị xã Ninh Hòa); làm việc với đồng chí Thiếu tướng Đỗ Danh Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng về công tác cán bộ; dự Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017) và khánh thành giai đoạn I Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma, Lễ đặt vòng hoa và Lễ Khánh thành Đền thờ Liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Hòn Dung nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ.

- Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Đoàn công tác Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; chủ trì Hội nghị Đảng ủy Quân sự tỉnh triển khai nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương 6 tháng cuối năm 2017; làm việc với Đoàn khảo sát Ban Dân vận Trung ương; làm việc định kỳ 6 tháng đầu năm 2017 với lãnh đạo các ngân hàng, doanh nghiệp nhà nước và các ban quản lý trên địa bàn tỉnh; dự Lễ đặt vòng hoa tưởng niệm các chiến sĩ hy sinh trong nhà tù đế quốc, Lễ truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” và thăm các gia đình chính sách tại huyện Khánh Vĩnh nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ.

- Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự trực tuyến phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2017; chủ trì các cuộc họp: Giao ban quý II/2017 khối Mặt trận và các đoàn thể tỉnh, họp Ban Chỉ đạo 952,

## **Thông tin tư liệu**

---

Ban Chỉ đạo Quy chế dân chủ cơ sở sơ kết 6 tháng đầu năm 2017, họp Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, Hội nghị quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh công tác tuyên truyền, công tác tư tưởng khi triển khai các dự án trọng điểm phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh (giai đoạn 2016 - 2020), Hội nghị sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 2017, họp Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án xác định vị trí việc làm khối Đảng, Mặt trận, đoàn thể tỉnh; dự Khai mạc và chủ trì kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khóa VI; gặp mặt thường kỳ cán bộ cao cấp nghỉ hưu tại Nha Trang 6 tháng đầu năm; dự Khai mạc Phiên chợ nông sản Khánh Hòa 2017, Lễ kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập Ban Chỉ đạo Tây nguyên, Lễ tổng kết năm học 2016 - 2017 của Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang, Lễ khánh thành Đền thờ liệt sĩ và Lễ viếng Nghĩa trang liệt sĩ Ninh Hòa - Vạn Ninh; đi thăm các gia đình chính sách tiêu biểu tại thành phố Nha Trang nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ.

- 15/7: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017) và khánh thành giai đoạn 1 Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma (tại Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh, huyện Cam Lâm). Giai đoạn 1 Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma được xây dựng trên diện tích 2,5ha, với các khu chức năng chính như: quảng trường, cụm tượng đài “Những người nằm lại phía chân trời”, công viên Hòa Bình, bảo tàng ngầm, mộ gió... Công trình được xây dựng bằng sự đóng góp của đoàn viên công đoàn, người lao động, doanh nghiệp, Nhân dân và kiều bào ta ở nước ngoài, không sử dụng nguồn ngân sách Nhà nước.

- 03/8: UBND tỉnh họp thường kỳ, nhận định: 7 tháng đầu năm 2017, kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển ổn định với một số chỉ tiêu tăng khá so với cùng kỳ năm trước: Tổng sản lượng thủy sản 7 tháng

## **Thông tin tư liệu**

---

đầu năm ước đạt hơn 72 ngàn tấn, tăng 1,38% so với cùng kỳ; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 6,06%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng đạt 49.274 tỷ đồng, tăng 15,07%. Doanh thu từ hoạt động du lịch tiếp tục tăng trưởng mạnh với mức tăng 29,25%; lượng khách du lịch quốc tế đạt 1.110 ngàn lượt, tăng 72,18%. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh ước đạt 745,73 triệu USD, tăng 8,03%; kim ngạch nhập khẩu ước được 351,13 triệu USD, giảm 6,17%. Tổng thu ngân sách Nhà nước ước đạt 11.143,15 tỷ đồng, tăng 11,69% so với cùng kỳ... Các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao được quan tâm đầu tư, phát triển; an sinh xã hội và phúc lợi xã hội cơ bản được bảo đảm; đời sống Nhân dân trong tỉnh tiếp tục được nâng cao.

- 26/7: UBND tỉnh tổ chức Lễ truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam Anh hùng cho 33 bà mẹ trên địa bàn tỉnh. Được biết, từ năm 1994 đến hết năm 2012, tỉnh Khánh Hòa có 388 bà mẹ đã được Đảng, Nhà nước phong tặng và truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam Anh hùng. Từ năm 2013, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương rà soát, lập danh sách và đề nghị Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng cho 42 bà mẹ, truy tặng danh hiệu cho 509 bà mẹ. Theo đó, đến nay, toàn tỉnh có 939 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, trong đó có 36 bà mẹ còn sống.

### **MỘT SỐ KẾT QUẢ THỰC HIỆN LUẬT THANH NIÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH**

Qua hơn 10 năm thi hành Luật Thanh niên, các cấp, các ngành của tỉnh đã có sự quan tâm rõ rệt đối với công tác thanh niên. Nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác thanh niên đã được xác định rõ ràng và ngày càng được tăng cường. Toàn tỉnh có dân số 1,267 triệu người, với độ tuổi thanh niên chiếm trên 25,3% dân số, trong đó thanh niên người dân tộc